



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 174 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ช่วงวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์เผยส่งออก ก.ย. ลดลง 5.51% ลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 9 เหตุเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว
- นักท่องเที่ยวต่างชาติ ก.ย. เพิ่มขึ้น 8.67% จากปีก่อน ส่งผล 9 เดือนแรกเพิ่ม 27.78%
- ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
- สรรพากรชงคลังออกกฎหมายจูงใจ SMEs

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนมีมูลค่า 18,816 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.51 เป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง 9 เดือนแรก มีมูลค่า 161,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.98 ส่วนการนำเข้าเดือนกันยายนมีมูลค่า 16,022 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.20 ดุลการค้าในเดือนกันยายนเกินดุล 2,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลการค้าในช่วง 9 เดือนแรกเกินดุล 7,758 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อให้การส่งออกของไทยหดตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและคู่ค้าหลักชะลอคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกปีนี้ได้ที่ลดลงร้อยละ 3 โดยประเมินว่าในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีหากสามารถผลักดันการส่งออกได้ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน จะทำให้อัตราการขยายตัวของการส่งออกไทยปีนี้ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 3.5 - 4 และคาดหวังว่า การส่งออกจะกลับมาเป็นบวกได้ช่วงต้นปีหน้าจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอื่นๆ และสำนักคาดการณ์เศรษฐกิจต่างๆ ส่วนใหญ่คาดว่า การส่งออกในปีนี้จะปรับตัวลดลงร้อยละ 5 สถานการณ์การท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 58 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 2.03 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน 2558) มีจำนวน 22.14 ล้านคน ขยายตัวถึงร้อยละ 27.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อนและมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1.05 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 30.21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (30 ตุลาคม 2558) อยู่ที่ระดับ 35.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งขึ้นจากสัปดาห์ก่อนจากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของประเทศจีนส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจนถึงกลางสัปดาห์ และเริ่มปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์จากการประกาศตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยที่เกินดุลการค้ามากถึง 92,408.8 ล้านบาท ส่งผลให้มีความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าปกติ

กรมสรรพากรเสนอให้กระทรวงคลังออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทำบัญชีเดียว พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจูงใจเข้าระบบ คาดเสนอ ครม. ต้นสุด ยันไม่เอาผิดย้อนหลังเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยอีก 2 สัปดาห์ สรุปมาตรการภาษีจูงใจเอกชนเร่งลงทุนในปีนี้และปีหน้า พร้อมวอนเอกชนรายใหญ่ช่วยดึงเอสเอ็มอีให้เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะช่วยรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเอง เนื่องจากการทำบัญชีจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงศักยภาพที่แท้จริงในธุรกิจตนซึ่งจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- Fed คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
- จีดีพีสหรัฐ ไตรมาส 3/58 ขยายตัว 1.5%
- ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซน เดือน ต.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี
- BOJ คงดอกเบี้ยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ระดับเดิม
- ราคาน้ำมันปรับตัวลง จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันล้นตลาด และค่าเงินสหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ ตลาดมุ่งให้ความสนใจกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งผลการประชุมสรุปว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0-0.25 ต่อไป และอาจเป็นไปได้ที่จะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม 2558 ขณะที่สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ รายงานตัวเลขจีดีพีเบื้องต้นของสหรัฐ ไตรมาส 3/2558 ขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากไตรมาส 2/2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 ผลจากภาคธุรกิจลดการลงทุนในสินค้าคงคลังลง ขณะที่การบริโภคและการลงทุนยังคงเติบโตได้ดี ด้านยูโรโซนดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนตุลาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 105.9 จากระดับ 105.6 ในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในระดับปัจจุบันต่อไป (80 ล้านล้านเยน)

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 43.51 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 พฤศจิกายน 2558)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนตุลาคม 2558
- ดัชนีภาคการผลิตของจีน